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Sæl/l,

ég segi JÁ við ráðgjafastöð innflytjenda, þetta er nausingleg fyrir okkur, við eigum réttur eins og 
hinnir að vita rétta upplýsingar um hvernig eru lögin og reglur hér á landi. Við sem innflytiendur 
eru alltaf að lenda í  vandræði með skatti, samningu í  vinnuni ( erum alltaf að skrifa undir 
samningur sem við vitum ekki neitt, og þegar við æltum að breyta það er svo seint við erum búin 
að skrifa undir og það er ekki hægt að gera neitt og allt þetta er út af þvíflestir voru ekki að fá 
rétta upplýsingar), vinnutími hvað við eigum að fá útborgað eða hvernig eigum við að lesa 
launaseðill ( þetta er okkar réttur að geta skilja hvað erum við að fá útborga). það eru margir sem 
eru ekki að fá orlofsbót en þau eru ekki að kvarta af því þau veit ekki hvernig virkar þetta hér á 
landi.

Kveðja,
k a trin


